

**แถลงการณ์ ทวงคืนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  
โดย กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชน**

นับจากชั่วโมงที่คณะนายทหารและตำรวจที่ไซไซชื่อว่า

"คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

ยึดอำนาจการปกครองประเทศและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่วันอังคารที่ 19 กันยายน

2549 เป็นต้นมา ปรากฏว่าทาง "คณะปฏิรูปฯ" ได้ทยอยออกประกาศและคำสั่ง

ที่เป็นการลดทอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ออกมาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการชุมนุมทางการเมือง การปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ

และการทำเสมือนว่าองค์กรอิสระต่าง ๆ โดยเฉพาะ "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน ได้ถูกยุบเลิกไป นอกจากนี้

"คณะปฏิรูปฯ"

ยังได้ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดอย่างสันติของประ

ชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจับกุมตัวบุคคลซึ่งแสดงท่าทีคัดค้านการทำให้รัฐประหารไปกักขังไว้

การพยายามควบคุมการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นในสื่อต่าง ๆ อย่างเข้มงวด

การสั่งปิดเว็บไซต์และห้ามการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่สนับสนุนการทำให้รัฐประหาร

ฯลฯ โดยอ้างเหตุผลเพื่อความสงบเรียบร้อยในการบริหารประเทศ

กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอยืนยันว่า กลุ่มฯ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับระบอบทักษิณ

แต่ก็ไม่สนับสนุนวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยใช้อำนาจทางทหารและอาวุธ อย่างไรก็ตาม

กลุ่มฯ

มีความเข้าใจดีว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันกำลังมีความซับซ้อนตึงเครียดเกินกว่าที่จะหวังให้

ฝ่ายกุมอำนาจยอมก้าวถอยหลัง

และเราไม่อาจหมุนเวลาคืนกลับเพื่อยับยั้งเหตุการณ์การยึดอำนาจโดยกำลังทหารที่เกิดขึ้นแล้ว

แต่กลุ่มฯ ก็เชื่อด้วยว่า

การทำให้สังคมไทยก้าวคืนสู่ภาวะความเป็นปกติสุข โดยกำลังทหารไม่ใช่คำตอบ

หากเป็นการทำลายจิตสำนึกและวัฒนธรรมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่คนในสังคมได้ร่วม

กันสร้างขึ้น กลุ่มฯ จึงขอเรียกร้องให้ "คณะปฏิรูปฯ" คืนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

และหลักประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

อันเป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตยที่ได้ลดทอนไปให้กลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

โดยดำเนินมาตรการดังนี้

1. ยกเลิกประกาศและคำสั่งทุกฉบับ  
ที่ปิดกั้นทำลายเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น  
อันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
2. ยุติและแก้ไขการกระทำที่เป็นการปิดกั้นทำลายเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  
ไม่ว่าจะโดยการปล่อยตัวผู้ประท้วงโดยแนวทางสันติวิธีที่ถูกคุมขังอยู่โดยทันที  
การยกเลิกคำสั่งปิดเว็บไซต์และคำสั่งห้ามการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน  
การระงับการแทรกแซงสื่อทุกแขนง เป็นต้น
3. ทำให้เกิดความกระจ่างว่า สถานภาพและอำนาจหน้าที่ของ  
“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ยังคงอยู่  
เพื่อมิให้งานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนต้องหยุดชะงัก
4. กำหนดเงื่อนไขเวลาในการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร  
โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการยกร่าง  
ทั้งนี้จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างไว้ซึ่งหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  
ของประชาชนอย่างแท้จริง

ท้ายที่สุด กลุ่มฯ มีความเชื่อมั่นว่า

อำนาจที่เกิดจากการยึดกุมและลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

ย่อมไม่อาจได้ชื่อว่าเป็นอำนาจที่ชอบธรรม กลุ่มฯ จึงขอเรียกร้องให้ "คณะปฏิรูปฯ"

คืนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

**กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชน**

22 กันยายน 2549

**ผู้ร่วมลงนาม**

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี สนง. สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารภรณ์ แซ่มสนิท สนง. สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สนง. สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

...